

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CHI CỤC THÚ Y

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 430 /CCTY-TTr

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2013.

V/v thông báo triển khai kiểm tra điều kiện VSTY và đánh giá, phân loại các CSGM đợt 1 năm 2013.

Kính gửi: Các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm.

Căn cứ công văn số 6017/BNN-TTr ngày 10/12/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2013. Thực hiện công văn số 2253/SNN-TTS ngày 25/12/2012 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra chuyên ngành năm 2013 và Kế hoạch số 552/KH-SNN ngày 09/4/2013 của Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2013.

Chi cục Thú y sẽ triển khai công tác thanh tra, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y và đánh giá, phân loại các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố đợt 1 năm 2013 theo Quyết định số 141/QĐ-CCTY ngày 08/4/2013 của Chi cục trưởng Chi cục Thú y. Thời gian thực hiện *từ ngày 15/4/2013 đến ngày 15/5/2013*. Trạm Thú y quận huyện sẽ thông báo thời gian kiểm tra cụ thể tại từng cơ sở giết mổ.

Trong quá trình thực hiện thanh tra, kiểm tra, Chi cục Thú y sẽ tiến hành lấy mẫu kiểm tra việc vấy nhiễm vi sinh vật trên dụng cụ, thịt, nước sử dụng trong giết mổ, môi trường không khí tại từng ô lò giết mổ và nước thải phát sinh trong quá trình quá trình giết mổ của cơ sở (nếu chưa có kết quả kiểm nghiệm 6 tháng gần nhất). Các chủ ô lò và Cơ sở có trách nhiệm thanh toán chi phí kiểm nghiệm có liên quan theo quy định tại Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Để chuẩn bị tốt cho đợt thanh tra, kiểm tra, Chi cục Thú y đề nghị các tổ chức, cá nhân quản lý các cơ sở giết mổ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ có liên quan đến hoạt động kinh doanh giết mổ (hồ sơ sức khỏe, các kết quả xét nghiệm, ...) để cung cấp theo yêu cầu của đoàn và bố trí người có trách nhiệm làm việc với đoàn thanh tra đúng thời gian đã thông báo.

Chi cục Thú y thông báo việc triển khai công tác thanh tra, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y và đánh giá, phân loại các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố đợt 1 năm 2013. Đề nghị các tổ chức, cá nhân quản lý các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm chấp hành tốt việc thanh tra, kiểm tra và thực hiện nghiêm việc chấn chỉnh, khắc phục theo yêu cầu của Đoàn thanh tra, kiểm tra.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND các quận huyện liên quan;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- BLĐ Chi cục Thú y;
- Các đơn vị trực thuộc Chi cục;
- Lưu: VT, PCD, CĐXN, TTr (H.).



CHI CỤC TRƯỞNG

Phan Xuân Thảo
Phan Xuân Thảo